

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng thành phố Thái Bình phát triển bền vững

Năm 2019 khép lại đánh dấu nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Thái Bình. Đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, ý Đảng - lòng dân ngày càng gắn bó. Thành ủy Thái Bình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trên địa bàn.



Thành phố Thái Bình khang trang, hiện đại.

Ông Hoàng Văn Thành, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thái Bình cho biết: Năm 2019 là năm đầy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXVII đề ra và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). Xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu, Đảng bộ và các chi bộ trên địa bàn thành phố đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy các cấp, tình hình thực tiễn địa phương để xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu trên từng lĩnh vực. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đưa ra những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nhằm

dẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tiềm năng, lợi thế địa phương; tập trung tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các nghị quyết, chỉ thị và chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và thành phố gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng các tầng lớp nhân dân, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phát triển. Năm 2019 là năm thứ tư liên tiếp và cũng là năm kinh tế thành phố tăng trưởng đạt mức cao nhất 16,2%, cơ cấu kinh tế chuyển

dịch theo đúng định hướng. Kết cấu hạ tầng đô thị được quan tâm đầu tư. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 15,26% so với năm 2018. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị đi vào nền nếp, là năm thứ ba liên tiếp thành phố được Hiệp hội các đô thị Việt Nam khen thưởng là "Đô thị xanh - sạch - đẹp gần với tăng trưởng xanh". Thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tạo điểm nhấn đô thị; tích cực thực hiện lộ trình xây dựng thành phố Thái Bình trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm phát triển và có

nhiều tiến bộ; an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nền quốc phòng toàn dân tiếp tục được củng cố.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Đảng bộ thành phố liên tục nhiều năm được đánh giá là đơn vị trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, thường xuyên chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển đảng viên được quan tâm, chú trọng phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, số đảng viên mới kết nạp hàng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra; năm 2019 kết nạp mới 153 đảng viên. Công tác tổ chức cán bộ và kiểm tra, giám sát được thực hiện dân chủ, chặt chẽ, đúng quy định, ngày càng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất và đồng thuận cao trong Đảng bộ, bảo đảm phát huy năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, nâng cao hiệu lực quản lý của chính quyền; đồng thời, để cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu ở tất cả các cấp, các đơn vị. Quan tâm công tác dân vận, lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tích cực đổi mới phương thức hoạt động, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân.

Xuống đồng đầu năm

Tháng Giêng là tháng khởi đầu năm mới, cũng là tháng bắt đầu cho mọi công việc, bởi thế mà người nông dân luôn coi ngày ra đồng đầu tiên sau năm mới như một sự kiện quan trọng. Dù không khí tiết vẫn còn nhưng nhiều nông dân đã tranh thủ xuống đồng, mang theo mong ước một năm mới gặt hái nhiều thành công, mùa màng bội thu.



Tính cần cù, chịu thương chịu khó của nông dân Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) không chỉ thể hiện ở hệ số sử dụng đất, giá trị sản xuất trên mỗi héct-ta canh tác mà còn minh chứng trên cánh đồng ngay sáng mùng 1 Tết. Nhanh tay thu hoạch rau mùi, anh Bùi Văn Nhu, thôn An Phú cho biết: Người dân Quỳnh Hải nghỉ Tết, chơi Tết đều tranh thủ bởi ngay từ sáng sớm mùng 1, các cánh đồng đã nhộn nhịp, người khởi rãnh thoát nước tránh ngập úng cho rau màu sau mưa lớn, người thu hoạch su hào, rau gia vị để phục vụ Tết. Khác với năm trước, năm nay, nông dân ra đồng với tâm thế hân hoan, phấn khởi vì có một vụ rau được giá bởi trận mưa hại ngày đầu năm đã làm giảm đáng kể sản lượng rau, đặc biệt là rau ăn lá, khiến cho giá rau tăng từng ngày. Giá rau tăng cao, nhiều loại rau gia vị tăng gấp nhiều lần cùng kỳ năm trước, thương lái xuống tận ruộng hỏi mua. Tôi hy vọng năm nay sẽ là năm sản xuất thắng lợi của người nông dân.



Nông dân xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) ra đồng trong tâm thế hân hoan vì rau được giá.

Mặc dù mới mùng 3 Tết nhưng bà Lê Thị Thắm, xã Đông Hợp (Đông Hưng) đã ra đồng thăm ruộng. Máy quay qua, ruộng nhà bà đã có nước nên sẽ thuận lợi cho việc làm đất. Cách đó không xa là ruộng mạ bà đã gieo để cấy trong những ngày tới. Bà Thắm cho biết: Vụ này tôi cấy 5 sào bằng giống TBR 225, đây là giống vừa cho năng suất, chất lượng gạo ngon mà lại ít sâu bệnh. Năm nay lập xuân muộn lại nhưng 2 tháng 4 nên công việc đồng áng muộn hơn mọi năm, vậy nên chúng tôi ăn Tết cũng thong thả hơn. Thời điểm này các địa phương mới xong đồ ải đợt 1, tôi phải nắm chắc thời vụ để gieo cấy cho kịp tiến độ.

Để bảo đảm đủ nước phục vụ gieo cấy lúa xuân, hai công ty khai thác công trình thủy lợi Bắc, Nam Thái Bình đã phân công cán bộ, công nhân trực 24/24 giờ, không nghỉ Tết, không để việc lấy nước đổ ải bị gián đoạn. Anh Trần Quốc Vương, phụ trách trạm bơm Thái Hòa (Thái Thụy) cho biết: Lịch lấy nước trùng với thời gian nghỉ Tết tuy nhiên chúng tôi luôn trực 24/24 giờ, vận hành trạm bơm theo đúng chỉ đạo của Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện. Tuy không được ăn Tết trọn vẹn bên người thân, gia đình nhưng ai nấy đều cảm thấy hào hứng, phấn khởi bởi đầu năm làm việc mưa đã gieo để cấy trong những ngày tới. Đến nay, gần 300ha của 3 xã: Thái Hòa, Thái An, Thái Xuyên do trạm bơm phụ trách đã có nước để làm đất, sẵn sàng cho gieo cấy.

Nhờ những nỗ lực của công nhân các đơn vị khai thác công trình thủy lợi trong những ngày Tết mà sau đợt lấy nước đầu tiên, toàn tỉnh đã đổ ải được trên 73.600ha, đạt 94,8% kế hoạch (tính đến ngày 28/1), phần đầu hoàn thành kế hoạch đổ ải và trữ nước tưới dưỡng lúa trong tháng 1. Sáng mùng 4 Tết, tiếng máy cày rền vang trên cánh đồng xã Đông Động (Đông Hưng). Dù thời tiết đôi lúc có mưa phùn nhưng chọn được ngày tốt để "khai đất", vừa để cho kịp thời vụ, ông Nguyễn Xuân Quang, chủ máy làm đất vẫn ra đồng. "Vụ xuân là vụ sản xuất quan trọng, vì vậy phải chú trọng ngay từ khâu làm đất, bừa ngõ càng kỹ thì lúa mới tốt, ít sâu bệnh. Vì thế, vui xuân mới nhưng việc đồng áng không thể bỏ bê được. Đối với người nông dân, việc xuống đồng ngày đầu năm mới cũng quan trọng như ngày xuất hành, chọn ngày đẹp, tiết trời thuận lợi và lòng người phấn khởi để có một mùa vụ hanh thông" - ông Quang chia sẻ. Những lời thăm hỏi, chúc nhau một năm mới ấm no, hạnh phúc, dù đầy vang lên trên các cánh đồng. Mùa xuân mới, vòng quay một năm lao động của bà con nông dân Thái Bình cũng bắt đầu với nhiều niềm vui tươi mới và kỳ vọng tốt đẹp...

NGÂN HUYỀN

Thượng tá Trần Văn Huân, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thành phố



Năm 2019, Đảng ủy Quân sự thành phố đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh; được Bộ Quốc phòng tặng cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng", được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng 2 bằng khen về thành tích điển tập khu vực phòng thủ...

Ông Đoàn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy phường Phú Khánh



Cùng với lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội được Đảng bộ xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, Đảng bộ lãnh đạo chính quyền xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ đó, kinh tế của phường tiếp tục tăng trưởng khá bền vững, đời sống nhân dân ổn định và cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ khá, giàu ngày càng tăng.

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hà, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh



Những năm qua, Chi bộ luôn nghiêm túc thực hiện các mặt công tác xây dựng Đảng và đạt hiệu quả cao cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức cũng như công tác kiểm tra, giám sát. Đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường không ngừng trưởng thành, 100% có trình độ đạt chuẩn. Chất lượng giáo dục không ngừng được nâng cao, tỷ lệ học sinh giỏi cấp quốc gia, cấp tỉnh luôn xếp top đầu tỉnh. Vị thế của nhà trường ngày càng được khẳng định.

MINH NGUYỆT

TẾT NGUYÊN ĐÁN CANH TÝ 2020 An toàn, bình yên

Để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Công an tỉnh đã chủ động triển khai các kế hoạch công tác giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ. Trong 7 ngày nghỉ Tết (23 - 29/1/2020), trên địa bàn tỉnh không xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ, không xảy ra trọng án, không có vi phạm về pháo, không xảy ra cháy, nổ. An ninh trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm, tạo thuận lợi cho nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, lành mạnh. Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, phát huy vai trò của hàng vạn cán bộ, đảng viên, đoàn

viên, hội viên, các mô hình tự quản của quần chúng nhân dân tham gia tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự ở các thôn, tổ dân phố. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố chủ động trong công tác phòng ngừa; tập trung tuyên truyền rộng rãi về phương thức, thủ đoạn hoạt động và biện pháp phòng, chống tội phạm, quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, thực hiện Luật số 14 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Nghị định số 36 về quản lý, sử dụng pháo. Công an tỉnh đã thành lập 5 tổ tuần tra, kiểm soát phòng, chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp, bắt đầu triển khai từ ngày 12/1 đến ngày 25/1/2020; trưng dụng 19 đồng chí là lãnh đạo

và 275 cán bộ, chiến sĩ các phòng, ban Công an tỉnh tăng cường cho công an các địa phương, bảo đảm các xã và tổ dân phố đều có công an chính quy phối hợp với các lực lượng ở cơ sở đủ mạnh để triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, đấu tranh ngăn chặn các vi phạm về pháo, thủ hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng thực hiện nghiêm các quy định trực ban, trực chiến, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ; đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương vận động thu hồi 26,6kg pháo các loại, 2kg thuốc pháo, 1,2kg thuốc nổ, 7 kíp mìn, 1 lựu đạn, 5 súng tự chế, 24 viên đạn quân dụng các loại, 31 vũ khí thô sơ, 2 công cụ hỗ trợ và 1 đồ chơi nguy hiểm; bảo vệ tuyệt đối an toàn 10 điểm bắn pháo hoa trong đêm giao thừa. Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 là năm thứ tám liên tiếp Thái Bình không xảy ra đột pháo nổ và thả đèn trời, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao.

Lực lượng công an cũng đã phối hợp với các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên tuyến, tội phạm trộm cắp, cướp, cưỡng đoạt tài sản tại các điểm vui chơi giải trí, qua đó đã bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui xuân, đón Tết. Trong những ngày Tết, toàn tỉnh chỉ xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự, không để xảy ra trọng án, các vụ việc phức tạp. Lực lượng cảnh sát giao thông đã ra quân thực hiện đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; triển khai phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, phân luồng, điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc, đưa xe trái phép. Trong đó, đã triển khai phương án chống ùn tắc trên quốc lộ 10, không để xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Tai nạn giao thông giảm, toàn tỉnh chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, bị thương 1 người; xảy ra 3 vụ va chạm giao thông, làm bị thương

4 người. Kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự đã góp phần để nhân dân vui xuân, đón Tết bình yên. Để bảo đảm an ninh trật tự

địp đầu năm mới, Công an tỉnh tiếp tục tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tệ nạn cờ bạc, tăng cường công

tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn.

NGUYỄN TÙNG



Các lực lượng Công an tỉnh làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa.